



สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภา
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
(Thailand Research Expo 2016)

จัดทำโดย สำนักวิชาการ

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภา

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันพุธที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของวุฒิสภาให้กับสถาบันทางวิชาการ และสาธารณชนได้รับทราบ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดแสดงนิทรรศการเสนอผลงานวิจัย



โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ความเป็นมาของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัย คณะอนุกรรมการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โครงการวิจัย เรื่อง

การต่อต้านการคอร์รัปชัน : มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน ที่นำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ และผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับใบสั่งจากกล้องวงจรปิดชนิดส่งถึงบ้าน” และ เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรต่อการเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตจากแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ด ในรูปแบบงานพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด ๘๐ X ๒๐๐ cm” วัสดุ PP Glossy Indoor ในคูหาจัดแสดง (ขนาด ๓ x ๖ เมตร) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นภาพให้ผู้เข้าชมงานสามารถเดินชมผลงานวิจัยของวุฒิสภาให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของวุฒิสภา ดังนี้

๑) แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ความเป็นมาของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัย คณะอนุกรรมการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และแนะนำฐานข้อมูลงานวิจัยของวุฒิสภาให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น



๒) รวมบทคัดย่องานวิจัยของวุฒิสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

๓) บทสรุปรายงานการวิจัยของวุฒิสภา

เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน : มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน

๔) ความรู้เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)



๒. การจัดโครงการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภา โดยการนำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน : มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน ในวันที่เสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ห้อง Lotus 15 ชั้น ๒๓ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ๑) ดร.ศรัณย์ ธิติลักษณ์ ๒) นางนิตดาวรรณ เพราะสุนทร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ มูลศิลป์ เป็นผู้ดำเนินรายการ



การบรรยายเรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน : มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ นำเสนอโดย ดร.ศรัณย์ ธิติลักษณ์ และ นางนิตดาวรรณ เพราะสุนทร



ปัญหาการคอร์รัปชันได้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและมีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำการทุจริตได้อย่างครอบคลุม ขณะที่ปัญหาอาชญากรรมและการฟอกเงินมีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้น เป็นผลให้ประเทศต้อง

สูญเสียประโยชน์และความน่าเชื่อถือ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเห็นควรให้มีการศึกษาวิจัย เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน: มาตรการ การควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินขึ้น เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริงและองค์ความรู้เพื่อประกอบการ พิจารณาในการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการคอร์รัปชันไปผ่านวิธีการฟอกเงินในลักษณะต่าง ๆ และ มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินจากประสบการณ์ของต่างประเทศ รวมทั้งเสนอมาตรการ ในการจำกัดหรือควบคุมการนำเงินที่ได้จากธุรกรรมผิดกฎหมายไปใช้ประโยชน์ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัย แบบผสมผสาน โดยการศึกษาวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสำรวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภาครัฐเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับภาคการเมืองและภาคธุรกิจเอกชนมากขึ้นจนทำให้เกิดการคอร์รัปชันในรูปแบบ ที่เรียกว่า “การคอร์รัปชันทางเศรษฐกิจ” “การคอร์รัปชันทางการเมือง” และ “การคอร์รัปชันในการ บริหารราชการ” สำหรับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย มีการนำเอา มาตรการที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้กำกับดูแลโดยกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๔) ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในประเด็นที่กำหนดให้คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการร่วมกัน ในการตรวจสอบความร้ายแรงผิดปกติ และการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการโดยเร็ว

ภาพกิจกรรมกิจกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559





